

Số: /BC-SNgV

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Công tác phòng, chống tham nhũng**  
**(từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021)**

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 500/TTT-NV4 ngày 26/7/2021 về việc đề nghị gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Sở Ngoại vụ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021 như sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG**

**1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN**

Cấp ủy và lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện quán triệt, phổ biến nội dung quy định pháp luật<sup>1</sup>, các chủ trương và nội dung chỉ đạo của Trung ương và địa phương<sup>2</sup> về PCTN đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan để công chức, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN và nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa tham nhũng.

Ban hành Kế hoạch số 36/KH-SNgV ngày 20/01/2021 về công tác PCTN năm 2021 của Sở Ngoại vụ; Kế hoạch số 370/KH-SNgV ngày 21/5/2021 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác PCTN.

**2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

**a) Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động**

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: công khai tài chính năm 2020, dự toán ngân sách được giao năm 2021; Quy chế chi tiêu nội bộ; công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công; kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021; việc nâng lương, bổ nhiệm,

<sup>1</sup> Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...

<sup>2</sup> Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác PCTN...

miễn nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...

b) Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công<sup>3</sup>; các quy định khác về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động cơ quan.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, người lao động

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở<sup>4</sup> và thường xuyên nhắc nhở công chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ.

d) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Trong năm 2021, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 01 công chức cấp Phó Trưởng phòng.

đ) Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành

Thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan; tiến hành rà soát các thủ tục hành chính (TTHC); đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân là đối tượng thụ hưởng của TTHC.

Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mới, bãi bỏ các văn bản, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở<sup>5</sup>.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động cơ quan như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice; qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm thời gian và chi phí.

e) Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Triển khai thực hiện việc kê khai, quản lý, khai thác và sử dụng Bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Luật PCTN.

<sup>3</sup> Quyết định số 05/QĐ-SNgV ngày 09/02/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công.

<sup>4</sup> Quyết định số 20/QĐ-SNgV ngày 22/7/2020 về ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Ngoại vụ.

<sup>5</sup> Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 bãi bỏ Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm và hướng dẫn công chức thực hiện kê khai theo đúng quy định.

### **3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, đơn vị**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Ngoại vụ không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về tham nhũng; chưa phát hiện cá nhân, đơn vị nào có hành vi tham nhũng phải xử lý qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN**

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng hạn.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN TRONG KỲ TIẾP THEO**

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật PCTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong công tác PCTN.

2. Triển khai thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy vai trò giám sát thường xuyên của tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động của cơ quan.

4. Triển khai thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công tại cơ quan.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 54/QĐ-SNgV ngày 12/10/2016 của Sở Ngoại vụ Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng mới hoặc kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định về công tác đối ngoại cho phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình thực tế địa phương.

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Ngoại vụ, kính đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh;
- SNgV: GD, PGD, VP;
- Lưu: VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thành**